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Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um lækkun virðisaukaskatts á bókum.

Frá Steingrími J. Sigfússyni.

Hyggst menntamálaráðherra beita sér fyrir því að virðisaukaskattur á bókum verði felldur
niður eða lækkaður, svipað og gert hefur verið í sumum nálægum löndum að undanförnu?


